

Số: /BC-UBND

Phổ Văn, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người
nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

Phổ Văn là phường đồng bằng nằm phía Bắc huyện Đức Phổ, phía Đông giáp phường Phổ Quang, phía Tây giáp xã Phổ Thuận, phía Nam giáp phường Phổ Ninh và phường Phổ Minh, phía Bắc giáp xã Phổ An và xã Phổ Thuận. Có tổng diện tích tự nhiên 1059 ha. Địa giới hành chính của xã được phân thành 5 Tổ dân phố với 26 khu dân cư. Dân số khoảng 9.659 khẩu, được phân bố khắp 5 Tổ dân phố và 26 khu dân cư.

Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn vì đa số nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp.

2. Thuận lợi

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý và điều hành của chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể do đó tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn phường có sự chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả; các chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch. Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị tham gia, nhận được đồng thuận trong xã hội; công tác tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và Phong trào thi đua “Phổ Văn vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương phát huy được vai trò trách nhiệm trong công tác phối hợp vận động, tuyên truyền. Các chính sách xã hội được các ngành chức năng thực hiện tốt như: Chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ về y tế, cấp thẻ BHYT cho người nghèo, hỗ trợ tiền điện,... Công tác cứu đói giúp hạt thực hiện có hiệu quả, người nghèo an tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền, góp phần ổn định xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

3. Khó khăn

- Là một đơn vị phường nhưng nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp vẫn thiếu bền vững do thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh và giá cả thị trường; tình trạng được mùa mất giá làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương đại đa số là người già yếu, neo đơn, bị bệnh hiểm nghèo có mức thu nhập thấp nên dễ bị ảnh hưởng của thiên tai, bệnh tật và những yếu tố rủi ro bất thường.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong triển khai Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua)

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đức Phổ vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025.

UBND phường đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Phổ Văn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 570/QĐ-UBND, ngày 14/10/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phổ Văn vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Ngày 30/08/2022, UBMTTQVN phường ban hành Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách của Nhà nước về chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua “Phổ Văn vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; trong thời gian qua, bằng nhiều hình thức khác nhau hệ thống chính trị phường đã lồng ghép, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân đối với công tác giảm nghèo bền vững.

2. Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; các văn bản triển khai Phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng.

a) Việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, nghị quyết của HĐND, UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện hàng năm.

Phối hợp với ban ngành, hội đoàn thể ở địa phương lựa chọn và đăng ký 01 dự án thuộc dự án 2 (Nuôi bò sinh sản) nhưng chưa được phân bổ kinh phí.

UBMTTQVN phường ban hành Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025.

b) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, các văn bản triển khai, thực hiện Phong trào thi đua

Trên cơ sở các quy định hiện hành, UBND phường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo hàng năm.

c) Việc triển khai, thực hiện Phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương

UBND phường cùng với Mặt trận và các hội đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo.

d) Các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng Phong trào thi đua (*số lượng, tên phong trào, mục đích, tiêu chí thi đua*).

Hàng năm, hưởng ứng phong trào thi đua, UBND phường triển khai đầy đủ, kịp thời việc vận động cán bộ, nhân dân và các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp bằng nhiều hình thức vào Quỹ “Vì người nghèo” của phường và các chương trình kêu gọi hỗ trợ khác. Qua đó, truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, của sự sẻ chia, của niềm tin, sự thấu hiểu và quyết tâm hành động để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hội phụ nữ với mô hình nôi cháo tình thương, tổ chức ở các Chi hội PN vào ngày mùng 01 và ngày rằm (AL) hàng tháng.

Thanh niên với mô hình bữa cơm yêu thương, tổ chức hàng quý tại các gia đình nghèo, khó khăn...

3. Kết quả thực hiện Phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương; Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và tác động của Phong trào thi đua

- Chính sách ưu đãi tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội, triển khai cho vay 10 chương trình tín dụng ưu đãi cho người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo khác trên địa bàn phường, cụ thể: Tổng dư nợ hộ nghèo: 249 triệu đồng, với 09 số hộ được vay vốn. Tổng dư nợ hộ cận nghèo: 15.707 triệu đồng, với 351 hộ được vay vốn. Tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm: 5.592 triệu đồng, với 122 người vay vốn. Tổng dư nợ cho vay nước sạch và VSMT: 54 triệu đồng, với 62 người vay vốn. Tổng dư nợ cho vay hộ mới thoát

nghèo: 50 triệu đồng, với 01 hộ vay vốn. Tổng dư nợ cho vay học sinh sinh viên: 2.275 triệu đồng, với 53 người vay vốn. Tổng dư nợ cho vay NHNTQ: 11 triệu đồng, với 02 người vay vốn. Tổng dư nợ cho vay NHNTQ 1: 60 triệu đồng, 05 hộ vay vốn. Tổng dư nợ cho vay NOXH: 436 triệu đồng, với 01 người vay vốn.

- Hỗ trợ về giáo dục cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Triển khai thực hiện theo đúng quy định

3. Hỗ trợ về Y tế cho người nghèo: Thực hiện cấp thẻ BHYT cho 100% người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT theo Luật BHYT. Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo được quan tâm.

Với vai trò là trung tâm khôi đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã làm tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh khôi đại đoàn kết toàn dân thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Năm 2022 đến nay đã huy động từ các nguồn hỗ trợ xây dựng mới 07 nhà ở cho hội nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 450 triệu đồng.

Thực hiện tốt chính sách trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, cận nghèo; trợ giúp pháp lý tổ chức tư vấn miễn phí, kiến thức trợ giúp pháp lý cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết được quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

Công tác vận động, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” được quan tâm và sử dụng có hiệu quả. Phường tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ vì người nghèo; từ nguồn quỹ vì người nghèo vận động được, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, người gặp khó khăn đặc biệt được xây nhà, hỗ trợ vật liệu sửa chữa nhà ở, tặng tiền, hiện vật như lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình và quà tết hàng năm với tinh thần không có ai bị bỏ lại phía sau.

Thực hiện các chính sách xã hội khác: Chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng được triển khai thực hiện tốt chế độ trợ cấp hàng tháng, chế độ trợ cấp mai táng phí cho các nhóm đối tượng. Hỗ trợ tiền điện, cứu đói giáp hạt, tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo, người nghèo...

Trong thời gian qua, căn cứ kế hoạch của các cấp và kế hoạch của phường, UBND phường tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 giảm xuống còn 2,03%.

4. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong Phong trào thi đua

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua vẫn chưa có kết quả cụ thể.

a) Các hình thức, giải pháp phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo

b) Mô hình, cách làm mới, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua (*nêu tên, nội dung, cách làm cụ thể, hiệu quả của các mô hình, điển hình tiêu biểu*)

c) Đề triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông nhằm tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong Phong trào thi đua, đề nghị mỗi huyện, thị xã, thành phố giới thiệu từ 02 – 03 tập thể hoặc cá nhân hoặc hộ gia đình là các mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua (*có tóm tắt thành tích 02-03 trang A4 trong đó nêu rõ thông tin: Tên tập thể, cá nhân, hộ gia đình; địa chỉ/đơn vị công tác; điện thoại liên lạc; nội dung thực hiện, các biện pháp, giải pháp, kết quả, hiệu quả tập thể/cá nhân/hộ gia đình đã đạt được trong Phong trào thi đua. Đối với mô hình nêu thời gian thành lập mô hình, số người lao động được tạo việc làm, số lượng các hộ gia đình được hỗ trợ giúp đỡ phát triển kinh tế; riêng đối với mô hình tập thể nêu thêm số lượng thành viên tham gia, kèm theo 02-03 ảnh minh họa*).

5. Công tác khen thưởng tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua từ năm 2022 đến nay; các hình thức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đã thực hiện (*nêu cụ thể số liệu tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã được nhận các hình thức khen thưởng thông qua Phong trào thi đua*)

6. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

Công tác giảm nghèo theo các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội tại địa phương như tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo; tăng thu nhập của hộ gia đình. Các chính sách xã hội được các ngành chức năng thực hiện tốt như: Chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ về y tế, cấp thẻ BHYT cho người nghèo, hỗ trợ tiền điện,... Công tác cứu đói giáp hạt thực hiện có hiệu quả, người nghèo an tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền, góp phần ổn định xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

b) Hạn chế

Kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững, hiệu quả của chính sách hỗ trợ giảm nghèo tác động đến đối tượng thụ hưởng chưa cao, chưa rõ nét.

2. Nguyên nhân của hạn chế

a) Khách quan

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương đại đa số là người già yếu, neo đơn, bị bệnh hiểm nghèo... Không có sức lao động

- Những hộ nghèo, hộ cận nghèo thường là những hộ có mức thu nhập thấp và bị ảnh hưởng của thiên tai, bệnh tật và những yếu tố rủi ro bất thường.

b) Chủ quan

Một số hộ nghèo trình độ dân trí còn thấp nên việc tiếp cận với các mô hình phát triển kinh tế mới còn gặp nhiều khó khăn; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước mà không tự vươn lên thoát nghèo.

3. Biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng Phong trào thi đua trong thời gian tới

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu, từng công chức, viên chức và người lao động đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Huy động nguồn lực toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trên đây là báo cáo sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, UBND phường Phổ Văn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ thị xã;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực MTTQVN phường;
- Thường trực HĐND;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thống Nhất